

# เช็กเข้มคุณสมบัติซิงเก้อี้“ผู้ว่าฯกทพ.” คาดผ่าน2รายแข่งวิสัยทัศน์รื้อผลพ.ค.

ผู้จัดการรายวัน360° - กก.สรรหาผู้ว่าการ กทพ. ร่อนหนังสือถาม เลขาฯ สภา ตีความคุณสมบัติ ผู้สมัคร “สราวุธ” นัตกถ ลัปดาห์นี้ คาดเหลือ 2 รายผ่านคุณสมบัติ แสดงวิสัยทัศน์ซิงเก้อี้ มั่นใจ พ.ค.รื้อผล ตามเป้าหมาย

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า จากที่ กทพ.เปิดรับสมัครเพื่อสรรหา ผู้ว่าการ กทพ. ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 63-วันที่ 27 มี.ค. 63 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครจำนวน 3 คนได้แก่ 1.พันโทหญิง วิภา รังสิตพล มานิตกุล 2. นาย สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการด้านวิศวกรรม และก่อสร้าง การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 3. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคาร ออมสิน นั้น ได้พิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3

ราย

โดยพบว่า คุณสมบัติของพันโทหญิง วิภา รังสิตพล มานิตกุล ยังไม่ชัดเจน โดยได้ระบุ คุณสมบัติ ว่า เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร (ส.ส.) ถึงปี 2548 เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการ สรรหา เห็นว่า ยังมีประเด็นที่ต้องตีความ เช่น สถานะ ส.ส. นั้นเทียบเท่ากับ ระดับรองอธิบดี/ รองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนหรือไม่ รวมถึง เคยบริหาร องค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทต่อ ปีหรือไม่ จึงได้กำหนดให้สอบถามไปยังเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้อง รอบคอบ และเป็นธรรม

โดยภายในวันที่ 17 เม.ย.นี้ จะได้รับเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะประชุมเพื่อวินิจฉัยในเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3 ราย ในลัปดาห์นี้ และสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ โดย จะให้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ หลังจากนั้นประมาณ 3

ลัปดาห์

ทั้งนี้ กก.สรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนน วิสัยทัศน์ไว้แล้ว โดยจะให้เวลาใน การนำเสนอ 30 นาที และตอบข้อซักถาม 30 นาที คาดว่าจะสรุปผลการสรรหาฯ ได้ในเดือน พ.ค.ตาม กรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้

“เบื้องต้น มีผู้สมัคร 2 ราย ที่จะผ่านการ ประเมิน เนื่องจากคุณสมบัติไม่มีปัญหา น่าจะผ่าน ส่วนอีกรายนั้น รอคำตอบจากทางเลขาธิการสภา นอกจากนี้ กก.สรรหาฯ ได้แจ้งให้ผู้สมัครดังกล่าว ส่งประวัติ การทำงานตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนที่สุด เมื่อมีการวินิจฉัยและประกาศผลออกไปแล้ว จะ ไม่เกิดปัญหาฟ้องร้องภายหลังได้” นายสราวุธกล่าว.